
 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

  สมยัสามญั  สมยัที   ครังที  ประจาํปี  พ.ศ. 4 

วนัจนัทร์ที  23  สิงหาคม  พ.ศ. 4   

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 

   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

รายชือผูเ้ขา้ประชุม 

ลาํดบัที ชือ - –  สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ 
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นายอนุสรณ ์ คงฤทธิ 

นายพูนลาภ  ไชยสงคราม 

นายวิรตัน์  ไชยฤทธิ 

นายวิสุทธิ  แกว้เนิน 

นายแดง  จิตรอกัษร 

นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 

นายสุทศัน์  ยิมนอ้ย 

นายวิทยา  มณี 

นายเจริญศกัดิ  คุณพิพฒัน ์

นายฉตัรชยั  ชุมทอง 

นายจกัรี  ชุมนาค 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิก อบต.หมู่ที  

สมาชิก อบต. หมู่ที  3 

สมาชิก อบต. หมู่ที  3 

สมาชิก อบต. หมู่ที  

สมาชิก อบต. หมู่ที  5 

สมาชิก อบต. หมู่ที  6 

สมาชิก อบต. หมู่ที  6 

สมาชิก อบต. หมู่ที  7 

อนุสรณ์  คงฤทธิ 

พูนลาภ  ไชยสงคราม 

วิรัตน์  ไชยฤทธิ 

วิสุทธิ  แกว้เนิน 

แดง  จิตรอกัษร 

พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 

สุทศัน ์ ยิมนอ้ย 

วิทยา  มณี 

เจริญศกัดิ  คุณพิพฒัน ์

ฉัตรชยั ชุมทอง 

จกัรี ชุมนาค 

รายชือผูไ้ม่มาประชุม 

- นายประจวบ  วงัหิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที  ลาป่วย 

- นายสุพัฒน  เพ็ชรฤทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ลากิจ                                                                                                   

รายชือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

1. นางภัทธณี  ยังชวย หัวหนาสํานักปลัด       ภัทธณี ยังชวย 

2. นายนพนันท  บัวซิม ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  นพนันท บัวซิม 

เริมประชุมเวลา  .  น. 

              เมือทีประชุมพร้อม  นายวิรัตน ์ ไชยฤทธิ เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียนธูป 

บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว  สมยัสามญั สมยัที  ครังที 

2 ประจาํปี พ.ศ. 4  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี 
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ระเบียบวาระที   เรืองทีประธานสภาฯ แจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  นายประจวบ  วงัหิน สมาชิกสภาฯ อบต. หมูที่  ลาป่วย และ 

นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที  ลากิจ 

ระเบียบวาระที   เรืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 

สมยัที  ประจาํปี พ.ศ. 4 เมือวนัที   สิงหาคม 4 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพิมเติม 

 รายงานการประชุมฯหรือไม่ หากไมมี่ขอมติทีประชุม 

มติทีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ  0  เสียง  ไม่เห็นชอบ   ไม่มี   งดออกเสียง  

ไม่มี 

ระเบียบวาระที  เรืองเสนอเพือทราบ 

ประธานสภาฯ เรืองแนวทางปฏิบัติเกียวกับการประชุมสภาทอ้งถิน ภายใตข้้อกาํหนดออกตาม

ความในมาตรา  แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.  (ฉบับที ) ลงวนัที  สิงหาคม  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน ไดแ้จง้แนวทางปฏิบติัเกียวกบัการประชุมสภาทอ้งถิน ภายใตข้อ้กาํหนด

ออกตามความในมาตรา  แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.  (ฉบบัที ) ลงวนัที  สิงหาคม   การประชุมสภาทอ้งถิน

เป็นกิจกรรมทีได้รับการยกเวน้ตามข้อ  ( ) ของข้อกําหนดฉบับดังกล่าว ซึง

สามารถดําเนินการได้โดยความเห็นชอบของผูบ้ริหารท้องถินโดยไม่ต้องขอ

อนุญาตตามข้อ  แต่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกันโรคทีทางราชการกาํหนด

อยา่งเคร่งครัด จึงแจง้มายงัสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเพือทราบ 

ระเบียบวาระที 4 เรืองเสนอเพอืพิจารณา 

.  เรืองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เรืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 5 (วาระที  ขนัแปรญตัติ) 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน การพิจารณาร่างข้อบญัญติัฯ วาระที  ให้ปรึกษาเรียงลาํดบั

เฉพาะทีมีการแปรญัตติ หรือทีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน เวน้แต่ที

ประชุมสภาท้องถินจะไดล้งมติเป็นอย่างอืน ขอเชิญนายฉัตรชัย ชุมทอง สมาชิก

สภาฯ หมู่ที  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ชีแจงรายละเอียด 

นายฉตัรชยั ชุมทอง เรียนทา่นประธานสภาฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่าง 

ส.อบต. หมู่ที  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 5 คณะกรรมการแปร

ญตัติฯ มีความเห็นว่าไม่ตอ้งมีการแปรญตัติ เนืองจากร่างขอ้บญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 5 มีความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ใหค้งไวซึ้งร่าง

เดิมทงัฉบบั 
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ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอใหที้ประชุมช่วยพิจารณาวา่เห็นดว้ยกบัการพิจารณาของ

คณะกรรมการแปรญตัติฯ หรือไม่ มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือมีความเห็น

แตกต่างจากคณะกรรมการแปรญตัติฯ หากไม่มี จะขอมติต่อทีประชุม 

มติทีประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 0 เสียง  ไม่เห็นชอบ     

ไม่มี  งดออกเสียง  ไมมี่ 

 3.2 เรืองร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 5 (วาระทีสาม ลงมติวา่จะให้ตราเป็นขอ้บญัญติัฯ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ในวาระเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญติัฯ นนั จะไม่มีการ

อภิปราย จึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณ าว่าจะลงมติให้ตราเป็น

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 5 หรือไม่ จะขอมติจากทีประชุม ทา่นใดเห็นดว้ยโปรดยกมือครับ 

มติทีประชุม เห็นชอบใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัฯ 0 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  ไมมี่ 

ระเบียบวาระที 5 เรืองอนื ๆ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ก็ไดผ่้านสภาฯ เป็นทีเรียบร้อยแลว้  

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรืองทีจะแจง้หรือเรืองทีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่  
นายนพนนัท ์บวัซิม เรียนทา่นประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที 

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ไดใ้หค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เรืองงบประมาณ 

ปลดั อบต. ปฏิบติัหนา้ที รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 5 กระผมคิดว่าแมเ้งินงบประมาณในปี พ.ศ.  

นายก อบต.เขาขาว 2565 จะมีจาํนวนจาํกดั เมือเทียบกบัภารกิจต่าง ๆ ของ อบต. แต่ก็จะสามารถดาํเนิน

กิจการตามทีไดต้งังบประมาณรายจ่ายไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น ตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน

อีกครงั  

ประธานสภาฯ  กระผมมีเรืองทีจะแจง้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ จาํนวน  เรือง 
   1.เรืองถนนลาดยางสายบา้นหนองยูง-ป่ายาง ช่วงในเขตพืนที หมู่ที  บา้น 

หว่างคลอง เนืองจากกระผมไดรั้บแจง้จากชาวบา้นในพืนทีหมู่ที  มาว่า คูระบาย

นาํตืนเขินทงัสองฝังของถนน มีการถมดินและวางท่อระบายนาํขนาดเล็ก ซึงเมือ

เขา้สู่ช่วงหนา้ฝน ทาํให้นาํไหลไม่สะดวก ทาํให้นาํเอ่อลน้เขา้ท่วมสวนยางพารา

ของชาวบา้นทาํให้ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย  ขอฝากให้ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบล ปฏิบัติหน้าทีนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาขาว ได้เข ้าไปตรวจสอบในพืนทีด้วย เพือทีจะได้หาแนว

ทางแกไ้ขและช่วยเหลือ เพอืบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้นต่อไป 
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. เรืองถนนลาดยางสายบา้นโคกแค-บา้นเขาปูน หมู่ที   เนืองจากถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ซึงเสียงต่อการเกิด

อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ขอฝากให้ผูอ้าํนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลดั อบต. ปฏิบัติหน้าทีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาขาว ช่วยดาํเนินการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมใหถ้นนอยูใ่นสภาพทีดีดว้ย     

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรืองทีจะแจง้หรือมีเรืองทีจะปรึกษาหารืออีกหรือไม ่

หากไม่มี กระผมจะขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทีเขา้

ร่วมประชุมในวนันี  
        

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  

 

          

(ลงชือ)     วิรัตน์  ไชยฤทธิ       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

                (นายวิรัตน ์ ไชยฤทธิ) 

                    เลขานุการสภาฯ       

 

(ลงชือ)   อนุสรณ์  คงฤทธิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                         (นายอนุสรณ ์ คงฤทธิ) 

                  ประธานสภา ฯ   

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


